

QUỐC HỘI**THÔNG CÁO**

của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 3 tháng 11 năm 1980, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh.

Tham dự phiên họp này có các đồng chí đại diện Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về Đại hội lần thứ 67 của Liên minh Quốc hội họp tại Béc-lin (Cộng hòa dân chủ Đức) tháng 9 năm 1980.

2. Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe khách thuộc Công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

3. Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ nhiệm một thẩm phán và sáu thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định một số vấn đề về công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao.

PHỦ CHỦ TỊCH

LỆNH của Chủ tịch nước số 216-LCT ngày 6-11-1980 truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ công nhân lái xe thuộc Công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng.

**LỆNH CỦA CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959

Căn cứ vào nghị quyết ngày 3 tháng 11 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe khách thuộc Công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1980

Quyền Chủ tịch

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGUYỄN HỮU THỌ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 306-TTg ngày 18-11-1980 về việc thực hiện chủ trương giao nhiệm vụ cho công nhân, viên chức, học sinh và nhân dân phi nông nghiệp khác sản xuất tự túc một phần lương thực.

Đề thực hiện nghị quyết 25-NQ/TU ngày 1-4-1980 của Bộ Chính trị và nghị